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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)อ าเภอเมืองสกลนคร 

ครั้งที่   ๑  /  ๒๕๖2 
วันที่  11 มกราคม ๒๕๖2  

ณ ห้องประชุมภูผาแด่น ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอ าเภอเมืองสกลนคร 
---------------------------------- 

เปิดประชุมเวลา 09.3๐ น. 
กรรมการผู้ที่มาประชุม 
๑. นายอานุภาพ รอดขวัญ  ยอดระบ า   ประธานกรรมการ      เบอร์โทรศัพท ์๐  
๒. นายสัมพันธ์   วณิชวรนันท์               รองประธานกรรมการ เบอร์โทรศัพท ์๐ 
๓.นายอุทิศ   ไพจิตรโยธี                กรรมการ  เบอร์โทรศัพท ์๐ 
๔.นายธวัชชัย     พรมดี                 กรรมการ  เบอร์โทรศัพท ์๐81-9753735 
๕.นายพุฒิพงศ์   ยะพลหา   กรรมการ  เบอร์โทรศัพท ์๐๘๑-8226784 
๖.นายวัฒนา     น้อยนาง               กรรมการ  เบอร์โทรศัพท ์๐81-9655430 
๗.นายพิภัทร     พิมพ์สอน   กรรมการ  เบอร์โทรศัพท ์๐81๑๕๕๖๙๑๐๒ 
๘.นายบัญญัติ    ทอนฮามแก้ว                 กรรมการ  เบอร์โทรศัพท ์๐81-0518115 
๙.นายศักดิ์ชาย   ยาทองไชย   กรรมการ  เบอร์โทรศัพท ์๐91-0630927 
๑๐.นางราศร ี      วรอิทธินันท์   กรรมการ  เบอร์โทรศัพท ์๐๘1-9645802 
๑1.นายพลนาภา  นนสุราช            กรรมการและเลขานุการ เบอร์โทรศัพท ์๐๖๒-๕๙๕๒๖๕๕ 
กรรมการผู้ที่ไม่มาประชุม 
1. ผกก.สภ.เมืองสกลนคร    กรรมการ    ติดราชการ 
2. นางดวงดาว เหลี่ยมศรี             กรรมการ ติดราชการ 
3. นางนภัสสร   วิลาชัย        กรรมการ ติดภารกิจ 
๔. รท.ศุภชาติ   ยาทองไชย       กรรมการ ติดภารกิจ 
๕. นายบุญหลาย ผาใต้       กรรมการ ติดภารกิจ 
6. น.ส.เบญจภา พลอยวิเลิศ       กรรมการ ติดภารกิจ 
7. นายอิทธิพล นามโพธิ์ชัย                            กรรมการ           ติดภารกิจ 
๘. นายค าผล    ยะไชยศรี                              กรรมการ           ติดภารกิจ 
๙. นายทรวง    ขวัญมา                                กรรมการ           ติดภารกิจ 
10.พระอภิสิทธิ์ ชาแสน                                กรรมการ           ติดกิจนิมนต ์
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.ดร.สมโชค ศรีหารักษา                              อนุกรรมการ 
2.นายเทา    ทิพจร                                    อนุกรรมการ 
3.นายสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ                             อนุกรรมการ 
4.นายณัฐพล มีพรหม                                  อนุกรรมการ 
๕.นางชนิกา  ทองอันตัง                               อนุกรรมการ 
๖.นายภูวนาท โพธิชัย                                  อนุกรรมการ 
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๗.นางมาลัย   ทิพจร                                   อนุกรรมการ 
8.นางวนัสสุดา ศรีนา                                  อนุกรรมการ 
๙.นางวิริยา    นาคพันธ์                               อนุกรรมการ 
 
ประธานที่ประชุม  นายอานุภาพ รอดขวัญ  ยอดระบ า นายอ าเภอเมืองสกลนคร   ประธานกรรมการ  
วาระก่อนการประชุม 
ประธานกล่าวถึง พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป    “พระพุทธสุวรรณนาคมงคลสกลนคราบรีรักษ์” ประจ าศาลากลาง
จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) เพ่ือความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและก าลังใจแก่
ชาวจังหวัดสกลนคร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัด
สกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส 
ตัวองค์พระพุทธรูป บริเวณเศียรพระ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นพระพุทธรูปประจ าจังหวัด องค์แรกและองค์
เดียวของประเทศไทยที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สืบเนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน  ท่านมีความผูกพัน
กับจังหวัดสกลนคร เนื่องจากท่านเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่ฝั้น  อาจาโร และเคยมาจ าวัดศึกษาพระธรรมที่
จังหวัดสกลนคร  จึงเป็นเหตุผลที่พระองค์ท่านได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้มาบรรจุไว้ที่องค์พระประจ าจังหวัด  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสกลนครได้กราบไหว้ สักการะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
    ประธานคณะกรรมการ :   ด้วยจังหวัดสกลนคร โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้รับการแจ้งจาก
ทางส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพ้ืนที่ ขอให้ทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตามระเบียบของส านัก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตามระเบียบของส านักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นท่ี พ.ศ.
256๒  แต่ละอ าเภอ ใน 2 เรื่อง พร้อมสรุปส่งให้กับจังหวัดสกลนครโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นผู้
รวบรวมนั้น ในวันนี้ ถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2562 มีประเด็นพิจารณา 2 เรื่อง คือ 
                       1 )ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พชอ.รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๑,๒, 3  
                       2 )ทบทวนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งให้อ าเภอสรุปประเด็นปัญหาอย่างน้อย 2 เรื่อง                                
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔ ซึ่งเป็นรายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 ที่ผ่านมา น ามาประกอบการ
พิจารณาในรอบนี้ 
สสอ.พลนาภา   :    ในระเบียบของ พชอ.ได้ระบุไว้ว่าคณะกรรมการ พชอ.และเป้าหมายหรือประเด็นปัญหา พชอ.
สามารถปรับเปลี่ยนได ้ตามระเบียบ พชอ.ข้อ 13   ของเราเนื่องจากมีคณะกรรมการบางท่านมีการโยกย้าย  
เกษียณอายุไป ในรอบจึงขออนุญาตทางคณะกรรมการให้มีการทบทวนใน 2 ประเด็น คือ คณะกรรมการทั้ง 21 
ท่านจะมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอย่างไร  ส่วนประเด็นปัญหาในปี 2561 ได้ระบุประเด็นปัญหาไว้แล้ว 2 เรื่อง
และได้ มีการด าเนินการไปแล้ว  ในปี 2562 ก็เช่นกนั ก็เปิดโอกาสให้ทางคณะกรรมการได้ก าหนดประเด็นปัญหาไว้
แล้ว 2 เรื่อง  สืบเนื่องจากประเด็นในปี 2561 บางประเด็นได้ด าเนินงานแก้ไขจนบรรลุเป้าหมายไปเรียบร้อยแล้ว  
หรืออย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพิจาณาของทางคณะกรรมการในวันนี้     ในเรื่องการทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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พชอ.ปี 2561  อาจจะไม่ตรงหรือสอดคล้องกับแนวทางของ  พชอ.  คือ  มุ่งไปที่ระบบสุขภาพ  ซึ่งเป็นระบบย่อย
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ถ้าตามความหมายของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นค าว่าการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมันมีความหมายที่กว้างกว่าระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องติดตาม 
   สรุปผลการด าเนินงาน/แผนงานโครงการ ตามประเด็นปัญหา 2 เรื่อง และปัญหา อุปสรรค   
3.1 ประเด็นปัญหาเรื่อง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  
3.2  ประเด็นปัญหาเรื่อง อุบัติเหตุทางการจราจรและเด็กจมน้ า  
ประธานคณะกรรมการ :  ขอติดตามผลการด าเนินงานของ พชอ.ในที่ผ่านมา ซึ่งเราก าหนดไว้ 2 เรื่อง ส่วนอีกเรื่องที่
3 ขอให้น าเสนอในวาระท่ี 4 เนื่องจากเป็นประเด็นใหม่  
สสอ.พลนาภา   :    ในวาระท่ี 3 นี้ น าเสนอจะมี 2 ส่วน คือ สรุปผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา และแนวทาง
การด าเนินงานในปี 2562 จึงขอให้ทางทีมเลขานุการ ได้น าเสนอและสรุปในที่ประชุมให้รับทราบ  
นายณัฐพล    :   สรุปผลการด าเนินงาน พชอ.ของปี 2561 ดังนี้ ในปี 2561 ส่วนกลาง ก าหนดให้ พชอ.แต่ละ
อ าเภอด าเนินงานให้แล้วเสร็จใน 3 เรื่อง คือ  
    1) การแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ และคณะอนุกรรมการ พชอ.    
    2) การค้นหาปัญหาและก าหนดประเด็นปัญหา อย่างน้อย 2 เรื่อง   
    3) แผนงานโครงการแก้ไขตามประเด็นปัญหา 
อ าเภอเมืองได้ด าเนินงาน ครบ 3 เรื่อง โดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในการพัฒนาผ่านเวทีระดมสมองจากตัวแทนทั้ง 
16 ต าบล ในช่วงเดือน ตุลาคม 2561 ได้ปัญหามา 13 เรื่อง   มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ 21 
ท่าน เปิดประชุมเพ่ือน าเสนอปัญหาและก าหนดประเด็นปัญหา 2 เรื่อง คือ 
    1) โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง   
    2) อุบัติเหตุทางการจราจรและเด็กจมน้ า   
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ประเด็นปัญหา  2 เรื่อง เพ่ือขับเคลื่อน จัดท าแผนงานโครงการเสนอและรับรอง
แผนงานโดยคณะกรรมการ พชอ 21 ท่าน น าเสนอแผนงานโครงการของ พชอ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพใช้ในระดับพื้นท่ี    ผลการด าเนินงานแก้ไขใน 2 ประเด็น สรุปดังนี้ 
        1) โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เน้นแก้ไขปัญหาในกลุ่มเสี่ยง โดยเป้าหมาย คือ อัตราการเกิดผู้ป่วยราย
ใหม่โรคเบาหวาน ไม่เกิน ร้อยละ 20 อัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง ไม่เกิน ร้อยละ 10 ซึ่งในป ี
2561 ผลการด าเนินงาน ผ่านเกณฑ์ทั้งระดับกระทรวงและระดับเขต 
        2) อุบัติเหตุทางการจราจรและเด็กจมน้ า นั้น ในปี 2561 อุบัติเหตุทางการจราจรทางถนนทั้งปี เป้าหมายคือ
อัตราตายอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 23.2 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 65 ราย อัตราตาย 
33.29 ต่อประชากรแสนคน    ส่วนเด็กจมน้ า  เป้าหมายคือ เสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีลงมา 
ไม่เกิน 5.8 ต่อประชากรแสนคน  มีเด็กจมน้ าเสียชีวิต 6 ราย อัตราตาย 20.29 ต่อประชากรแสนคน 
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นายบัญญัติ  :  ตั้งขอสังเกตว่าอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่เกิดที่ถนนสายรอง  ซ่ึงมีด่านชุมชน มีเจ้าหน้าที่  อป
พร./ผู้ใหญ่บ้าน/  ก านัน ประจ าด่าน  /ท าให้เด็กวัยรุ่น หรือกลุ่มเสี่ยงไม่เกรงกลัวในการท าผิดกฎจราจร  ผมได้เข้าไป
น าเรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้ง ขอให้ต ารวจต าบลเข้าไปประจ าที่ด่านรอง/ ด่านชุมชน  และท่านผู้ว่าฯก็รับ
เรื่อง ก็เป็นที่น่ายินดีที่ปีนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน   ในรอบนี้ช่วงปีใหม่น าเสนอกับท่านผู้บังคับการ
ต ารวจเสนอให้มีสายตรวจต าบล  ด าเนินการจับจริงกับรถที่ท าผิดกฎหมาย  สายตรวจต าบลมีข้อมูลในชุมชนอยู่แล้ว
ว่า บ้านไหนมีรถกี่คัน  รถวิ่งกี่คัน  คันไหนผิดกฎหมาย  เพราะเราต้องปรามไว้ก่อนเกิดเหตุ  เราท างานเชิงรุกแบบนี้
จะได้ผลในการป้องปราม  ขอให้มีการบูรณาการกับงบประมาณในพ้ืนทีด่้วย 
นายวัฒนา   :  เรื่องงบประมาณ มีอยู่แล้วและมีช่องทางที่จะน าออกเพ่ือเป็นเบี้ยเลี้ยง ออกตรวจตราพ้ืนที่เสี่ยง ใช้
งบประมาณไม่มาก เราจะได้หลายงาน เช่น ยาเสพติด การท างานเรามีการท างานร่วมกันหลายฝ่าย 
นายอุทิศ   :  ประเด็น เด็กจมน้ า ทางเทศบาลนครสกลนครโดยท่านนายกฯ ท่านได้ให้ความส าคัญเนื่องจากในเขต
เทศบาลนครเรามีแหล่งน้ าที่เป็นจุดเสี่ยงจ านวนมาก โดยเริ่มมีโครงการฝึกเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลก่อน
ก็จะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาเด็กจมน้ าได้ในระดับหนึ่ง จึงน าเรียนทางท่านประธานและที่ประชุมให้รับทราบ อีก
อย่างทราบว่าทางอ าเภอได้จัดอบรม ครู ก ไปแล้วนั้น ทางเทศบาลนครขอทราบรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรม ครู ก ของ
ต าบลธาตุเชิงชุมเพื่อที่จะได้ทะเบียนและขอประสานงานในล าดับต่อไป 
ภูวนาท :   ครู ก เป็นวิทยากรมาจากส่วนกลาง 2 ท่าน ส่วน ครู ข เป็นวิทยากร มาจากมูลนิธิเมตตาธรรมของ
จังหวัดสกลนคร 
ประธานคณะกรรมการ :  สรปุผลการด าเนินงาน ใน 2 เรื่อง คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง    และอุบัติเหตุ
ทางการจราจรและเด็กจมน้ า ผลการด าเนินงานของเราผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                ๔.1 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พชอ. ปี 2561 เนื่องจากมีการโยกย้าย    
ประธานคณะกรรมการ : ตามท่ีทางกระทรวงขอให้เราทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนั้น รอบนี้ให้เราพิจารณา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก่อน ส่วนอนุกรรมการเราค่อยดูอีกทีว่าเราจะท าเรื่องอะไรในปี 62 ขอให้ทุกท่านดู
เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ก่อน   สอบถามทางทีมเลขาฯ คณะกรรมการมีได้เพียง 21 ท่าน นี้ใช่ไหม 
สามารถเพ่ิมเติมได้ไหม 
สสอ.พลนาภา   :    ตามระเบียบคณะกรรมการมีได้เพียง 21 ท่าน แต่สามารถเพ่ิมในคณะกรรมการชุดพิเศษได้ 
ประธานคณะกรรมการ : กรรมการควรมีมากกว่า 21ท่าน เนื่องจากการด าเนินงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตมัน
เป็นเรื่องกว้างถ้าดูตามค านิยาม ต้องใช้คณะกรรมการจ านวนมากกว่านี้ เรายังขาดตัวเชื่อมในระดับพ้ืนที่ เช่น 
ตัวแทน นายก อบต /เทศบาล รอบนอก เราก็น่าจะมีตัวแทน อบจ.เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเพิ่มต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 2 ท่าน กรณีที่ทางประธานและเลขาฯไม่อยู่   ทางทีมเลขานุการบอกว่าสามารถเพ่ิมในทีม
อนุกรรมการได้   
นายอุทิศ   :  ในส่วนคณะกรรมการภาครฐั ขอให้เป็นต าแหน่ง 
นายพุฒิพงศ์   ยะพลหา : เสนอแต่งตั้งเป็นต าแหน่งพัฒนาการอ าเภอเมืองสกลนคร 
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นายณัฐพล :  ในล าดับที่ 7 คุณดวงดาว เหลี่ยมศรี ขออนุญาตปรับเปลี่ยน เนื่องจากท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม 
เห็นได้จากการประชุมในรอบปีที่ผ่านมา ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
ประธานคณะกรรมการ :  เห็นด้วย ทีมเลขาฯเราต้องท าหนังสือหรือว่าเชิญท่านอ่ืนมาแทนไหม เนื่องจากเป็น
ต าแหน่งทางการศึกษา  
สสอ.พลนาภา   :    ตามสัดส่วนแล้วเป็นสัดส่วนของทางภาครัฐ ในรอบท่ีแล้วที่ได้แต่งตั้งเข้าใจว่ามีประเด็นเรื่องไอ
คิวเด็กเข้ามา แต่ทราบว่าท่านดวงดาวท่านมีภารกิจจ านวนมากจึงไม่สะดวกเข้าร่วม 
ประธานคณะกรรมการ :  สดัส่วนต าแหน่งนี้เป็นของฝ่ายการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ จึงขอให้ทาง
ทีมเลขาฯหรือทางคณะกรรมการที่รู้จักนักวิชาการศึกษาที่ต้องการท าเรื่องนี้ ขอเชิญท่านมาเข้าร่วมเลย หรือถ้าเป็น
ศึกษานิเทศก์ หรือ รองผู้อ านวยการเขตการศึกษา ก็ได้   
นายภูวนาท : ขออนุญาต เปลี่ยนแปลง ในล าดับที่ 2 เป็นท่าน นายแพทย์สมนึก อภิวันทนกุล เนื่องจากท่านเป็นรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  
สสอ.พลนาภา   :    ขออนุญาตประสานก่อน เพราะในล าดับที่ 2 ควรเป็น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสกลนคร และ
ทางทีมเลขา ขออนุญาตประสานกับท่านที่พร้อมเข้าร่วมกับทางคณะกรรมการ พชอ.ในชุดใหม่และจะเสนอในการ
ประชุม   
ประธานคณะกรรมการ :  มอบให้ทีมเลขานุการตรวจสอบ ถ้าท่านคณะกรรมการท่านใดไม่พร้อม หรือ ถ้าไม่สะดวก 
ควรสรรหาคนมาทดแทน  
นายบัญญัติ  : กรณีท่ีมีต าแหน่งว่างที่ทางคณะกรรมการไม่สะดวก ขอเสนอตัวแทนจาก สสจ.คือ คุณดวงละภา    
กุดนอก และการประชุม พชอ.ขอเพ่ิมเป็นปีละ 3-4 ครั้ง  
สสอ.พลนาภา   : การประชุมคณะกรรมการ จัดไว้ที่ 4 เดือน ต่อ ครั้ง ผลการประชุมของ พชอ.จะน าเสนอในที่
ประชุม ก านันผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน   ปีนี้เราจะประชุม 4 ครั้งต่อปี 
 นายวัฒนา   :  ทีมเลขาฯเรื่องการส่งเอกสารให้กับทางคณะกรรมการได้ศึกษาก่อนการประชุม ในรอบนี้ได้รับ
เอกสารก่อนประชุม 5 วัน 
ประธานคณะกรรมการ : ขอให้ทีมเลขาฯส่งเอกสารไปให้ทางคณะกรรมการ อย่างน้อย สัก 7 วัน เพราะทาง
คณะกรรมการจะได้ศึกษา และจัดล าดับการมาประชุมได้ 
นายณัฐพล : ล าดับที่ 20 พระอภิสิทธิ์ ชาแสน ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เนื่องอาจติดกิจนิมนต์ จึงขอ
ปรับเปลี่ยน 
ประธานคณะกรรมการ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาคนมาทดแทน 
นายวัฒนา   : ขอเสนอ พระมหาคาวี เจ้าอาวาสวัดสะพานค า ซึ่งท่านเป็นพระสายพัฒนาและให้ความสนใจใน
เรื่องราวนี้ เข้ามาแทนในล าดับที่ 20  
นายพุฒิพงศ์   ยะพลหา : ขอเสนอในประชุมรอบต่อไป ขอให้น าข้อมูล จปฐ จากทางพัฒนาการอ าเภอ เข้ามา
น าเสนอในรอบหน้า เนื่องจากมีครบทุกหมวดในการส ารวจคุณภาพชีวิต เราสามารถมาใช้อ้างอิงได้ 
ประธานคณะกรรมการ : ผมเห็นด้วย ข้อมูลปี 61 มาน าเสนอ ในรอบหน้า วันนี้เรามีเรื่องอะไรที่น าเสนอ 
ท้องถิ่นอ าเภอ : ในล าดับที่ 9, 10, 12 และ 18 ถ้าท่านไม่สะดวก ขอให้ทางทีมเลขาฯ ประสานท่านอ่ืนมาทดแทน 
ในสัดส่วนของคณะกรรมการ พชอ . 
นายพิภัทร :  ตัวแทนห้างสรรพสินค้า ยินดีเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
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สสอ.พลนาภา   : สัดส่วนคณะกรรมการนี้ได้ระบุไว้แล้วในระเบียบว่าแต่ละสัดส่วนประกอบด้วยใครได้บ้าง ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน คือ ตัวแทนร้านค้าเอกชน ตัวแทนวิชาชีพ   ภาคประชาชนก็ระบุไว้เช่นกันว่าควรผู้ที่มีความรู้ใน
ด้านที่เก่ียวข้อง และเสียสละ   ส่วนของมูลนิธิต่างๆก็สามารถเข้ามาในสัดส่วนของภาคเอกชนหรือภาคประชาชนได้  
ในระเบียบยังเปิดช่องให้เราคัดเลือกกรรมการจากภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามาเป็นทีมเลขขานุการรวมได้อีก 
2 ต าแหน่ง  
ประธานคณะกรรมการ : สัดส่วนของคณะกรรมการ พชอ.ถือว่าได้ครบถูกต้องแล้ว  แต่ฝากให้ทีมเลขาได้ประสานว่า
ท่านกรรมการที่เป็นอยู่นี้สะดวกท่ีจะเป็นต่อหรือไหม  
นายอุทิศ   :  ในสัดส่วนของภาครัฐ อยากให้เชิญทาง พมจ.เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
สสอ.พลนาภา   : ตามระเบียบแล้ว ก าหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและพมจ.เป็นที่ปรึกษาโดยต าแหน่งอยู่แล้ว เมื่อ
เราได้ประเด็นปัญหาและแผนแม่บท เราสามารถเชิญทั้ง 2 ท่าน เข้าร่วมรับรองแผนแม่บทได้ 
ประธานคณะกรรมการ : ข้อเสนอจากกรรมการวันนี้ ขอให้ทีมเลขานุการสรุปรายงานการประชุม เสนอในรอบหน้า   
ในล าดับต่อไปจะเป็นการทบทวนประเด็นปัญหาที่เราจะท าต่อไปใน ปี 62 ที่ทางทีมเลขาได้เตรียมข้อมูลมาคือเรื่อง 
ไอคิวเด็กสกลนคร   ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ สกลนครเราอยู่ในล าดับที่ 72 ของประเทศในการเรียงปี 2559 จึง
ขอให้ทีมเลขาได้น าเสนอ  
นายณัฐพล :  IQ ค่ากลางของมาตรฐานสากลของเด็กท่ัวโลก เท่ากับ 100 แต่เด็กไทยแค่ 98.59 จังหวัดสกลนคร  
เด็กสกลนคร   ปี 54 IQ = 93.74 ปี 59 IQ = 93.75 ปี54 ล าดับ 66 ของประเทศ, ปี59 ล าดับ72 ของ
ประเทศ อ าเภอเมือง มีเครือข่ายบริการ  27 แห่ง ปี 2561ผลส ารวจพบว่า  IQ > 100 จ านวน  11  รพ.สต, IQ 
< 100 จ านวน  15  รพ.สต ต าบลที่ IQ < 100  มี  8 ต าบล  คิดเป็น ร้อยละ 50 อ าเภอเมืองสกลนครปี61 มี 
IQ  เฉลี่ยที่  100.76 แต่เป้าหมายท้าท้ายของเราคือในปี 2570  IQ ≥ 120 แนวทางท่ีจะฝึกเด็ก 3-6 ปีให้ฉลาด 
ดี มีคุณธรรม คือ1) กิน ไอโอดีน เพ่ิม ไอคิว 2) ฝึกสมอง: จินตคณิตใน ร.ร แบบนับนิ้ว/ลูกคิด  
ประธานคณะกรรมการ : การพัฒนาไอคิวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์ ได้มีการศึกษาข้อมูลมา เมื่อตั้งท้องก็เริ่มเปิด
เพลงโมสาทร์ฟังมาตลอดจนคลอด เพราะเป็นการพัฒนาคลื่นสมองเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และขอฝากให้ฝ่ายเลขาได้
ค้นหากระบวนการพัฒนาไอคิวเด็ก อย่างครบถ้วนมาน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
สสอ.พลนาภา   : การพัฒนานากรทางสมองมันเกี่ยวพันกับทุกกลุ่มอายุ ในช่วงแรกๆ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตั้งครรภ์ 
การได้ฟังเพลงบรรเลงโมสาทร์เป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ การฝากครรภ์ มันเกี่ยวข้องกับการกินของ
แม่เด็กโดยเฉพาะอาหารเสริมไอโอดีนก็ส่วนส าคัญ    ในช่วงที่ตั้งครรภ์เป็นหน้าที่ของสาธารณสุขที่ดูแล  เมื่อคลอด
ช่วงอายุ 0-3และ0-5 ปี เป็นหน้าที่ของโรงเรียนอนุบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องดูแลต่อ  ในศูนย์เด็กเล็กเป็น
บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นท่ีดูแล  เมื่อเด็กเข้าสู่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกส่วนมีการพัฒนาการทางสมอง
ทั้งสิ้น   แต่ช่วงอายุที่มีการพัฒนาการทางสมองมากที่สุดคือช่วงอายุ  0-3 ปี แต่โดยรวมยังพัฒนาได้ถึง 5 ปี  ถ้าเรา
มุ่งพัฒนาคนก็สอดคล้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วย  อ าเภอเมืองสกลนครมีสถานศึกษาและศูนย์เด็ก
จ านวนมาก  การขับเคลื่อนเรื่องนี้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมได้ เรื่องนี้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้ความส าคัญ
และได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนเตรียมที่จะขับเคลื่อนทั้งจังหวัด  ถ้าเราจะขับเคลื่อนต่อก็จะท าให้การขับเคลื่อน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น แผนงานการฝึกจินตคณิตให้กับเด็กและครูในศูนย์เด็กเล็ก  
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ประธานคณะกรรมการ : เน้นในเด็ก ไม่เกิน 5 ปี การพัฒนาไอคิวต้องควบคู่กับอีคิวด้วย การฝึกสมาธิสามารถ
พัฒนาไอคิวสามารถฝึกได้ทุกช่วงอายุ ยิ่งถ้าเป็นคนแก่สามารถลดอาการของโรคอัลไซร์เมอร์ได้ จึงขอฝากให้ทางทีม
เลขา ผสมผสานเรื่องนี้ในการพัฒนาไอคิวเด็กด้วย 
ท้องถิ่นอ าเภอ : เห็นด้วยในการน าปัญหาการพัฒนาไอคิวเด็ก เป็นปัญหาอันดับแรก ที่เห็นด้วยเพราะทุกภาคส่วนจะ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเรื่องนี้เป็นช่วงๆ ตามช่วงอายุของเด็ก ช่วงอายุ 3-5 ปี ทางท้องถิ่นและภาคี
เครือข่ายมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนทั้งคนและเงิน แต่ขอสอบถามเรื่องการวัดผลการพัฒนาไอคิวในแต่ละปีว่า
จะท าอย่างไร 
สสอ.พลนาภา   : ที่ผ่านมาเราสุ่มจะวัดผลในเด็กชั้น ป.1 เนื่องจากคนที่จะพัฒนามีข้อจ ากัดในการพัฒนาคนที่จะ
ออกประเมินที่ต้องผ่านหลักสูตรสากล จึงท าให้ได้คนออกไปประเมินเด็กจ านวนน้อย เลยมีการสุ่มเฉพาะชั้น ป.1 
เท่านั้น   ถ้าเราในให้ความส าคัญและสนใจวัดประเมิน ก็อาจท าแผนการอบรมผู้ประเมินไอคิวเด็กทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องจากหลักสูตรที่เป็นสากล  เราก็จะมีผู้ประเมินจ านวนมาก  และสามารถประเมินได้ทุกชั้นทุกห้อง และทุก
ระดับ  การวัดประเมินจะเป็นการวัดว่าในช่วงอายุนี้  เด็กต้องสามารถท าอะไรได้บ้าง  ในส่วนของศูนย์เด็กเล็กก็จะ
เป็นการประเมินพัฒนาการเด็ก ซึ่งทีมสาธารณสุขท่ีผ่านหลักสูตรการประเมินก็เตรียมที่จะลงประเมินในศูนย์เด็กเล็ก
ของท้องถิ่นแล้ว  อ าเภอเมืองสกลนครมีศูนย์เด็กเล็กทั้งในส่วนของท้องถิ่นและเอกชน ราว 63 แห่ง  โรงเรียน
ประถม  อีกเกือบ 79 แห่ง  เรามี อสม.ที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านจินตคณิต 3,521  กว่าคนที่พร้อมลงไปในชุมชน  เรา
จะขับเคลื่อนไปด้วยกัน  ไม่มีแยกว่าเป็น รร.ของภาครัฐหรือเอกชน    
นายพุฒิพงศ์   ยะพลหา : ในส่วนของพัฒนาการ มีการฝึกผู้ดูแลเด็กทุกปีแล้วมีการโอนย้ายไปกับ อปท.เลยอยาก
สอบถามว่า ตอนนี้ทางท้องถิ่นยังมีการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ในด้านการดูแลเด็กเป็นระยะอยู่อีกหรือไม่ จึง
ขอฝากฝ่ายท้องถิ่นให้มีการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กด้วย 
นายบัญญัติ  : เห็นด้วยในการน าปัญหาการพัฒนาไอคิวเด็กมาเป็นล าดับแรก เรื่องการวัดประเมินผลไอคิวเด็ก ที่
จังหวัดเราได้ล าดับที่ 72 ของประเทศ เพราะอาจมีการผิดพลาดระหว่างการประเมินเพราะคนที่ไปประเมินเป็นคน
แปลกหน้าเด็กอาจเกร็งหรือกลัวจนท าหรือตอบไม่ได้ แต่ถือเป็นโอกาสในการพัฒนา เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับ
โครงการนี้ ถ้ามีการจัดอบรมผู้ประเมิน ขอเข้าร่วมเพราะอยากรู้ว่าเค้าประเมินกันอย่างไร   หรือถ้าออกพื้นที่จริง ผม
อยากออกร่วม ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา 
ประธานคณะกรรมการ : ถือว่าเป็นเอกฉันท์ ว่าให้น าประเด็นการพัฒนาไอคิวเด็กเมืองสกลนคร เป็น ประเด็นปัญหา
อันดับที่ 1 อีกเรื่องหนึ่ง มีใครจะเสนอ 
นายณัฐพล :  เพ่ือให้ท่านกรรมการได้พิจารณาประเด็นปัญหาเพิ่มเติม ผมได้น าประเด็นปัญหาของปีที่แล้วมาจัด
หมวดหมู่เป็น 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา   ด้านสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพ  
ด้านการศึกษาเราได้เลือกการพัฒนาไอคิวเด็กไปแล้ว ด้านสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีปัญหาคือการก าจัด
ขยะ/สิ่งแวดล้อม  ส่วนอุบัติเหตุทางการจราจรและเด็กจมน้ าเราได้ด าเนินการและส าเร็จไปแล้ว  ด้านเศรษฐกิจ เรา
ไม่มีปัญหาเข้ามาในกลุ่มนี้  ด้านสุขภาพ เรื่องโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  เราได้ด าเนินการจนส าเร็จไปแล้วครับ  
ทั้งนี้ท่านกรรมการสามารถเสนอปัญหาได้เพ่ิมเติม  เพ่ือเลือกเป็นประเด็นปัญหาในล าดับที่ 2  
ประธานคณะกรรมการ : ปัญหาของปีที่แล้ว ทั้งท่ีด าเนินการส าเร็จไปแล้วและยังไม่ส าเร็จที่น ามาเสนอในวันนี้ ท่าน
ใดจะเสนอปัญหาอื่นเพ่ิมเติม เพ่ือให้คลอบคลุมคุณภาพชีวิต ไม่ใช่เรื่องด้านโรคและด้านสุขภาพ 
นายอุทิศ : อยากทราบจากทีมเลขาว่า จังหวัดมีช่วงระยะเวลาในการเสนอทบทวนก าหนดประเด็นปัญหาหรือไม่ครับ 
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นายณัฐพล :  ตามทามไลค์ของจังหวัด เดือนมกราคม ต้องทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและประเด็นปัญหา 2 
เรื่อง  เดือนกุมภาพันธ์ ประชุมครั้ง ที่2 รายงานผลการประชุมครั้งที่ 1  เสนอร่างคณะกรรมการ พชอ.ชุดใหญ่  และ
ทบทวนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตามประเด็นปัญหา 2 เรื่อง  เดือนมีนาคม ประชุมครั้ง ที่ 3 ทีมอนุกรรมการ
ประชุมถือเป็น ครั้งที่ 3  เพ่ือจัดท าแผนแม่บท หรือแผนงานโครงการ   เดือนเมษายน คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ เป็นการประชุมครั้งที่ 4 เพ่ือเสนอแผนแม่บทในที่ประชุมเพ่ือรับรอง 
นายอุทิศ : ถ้าเรามีเวลาในการพิจารณา ประเด็นปัญหาที่ 2 อยากให้เป็นในการประชุมครั้งต่อไป เพราะเราจะได้เข้า
ข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลจาก จปฐ. มาพิจารณา จะได้แก้ไขได้ตรงจุด     
ประธานคณะกรรมการ : ดูจากทางทามไลน์แล้ว คิดว่าถ้าไม่เสนอในวันนี้ก็ต้องเสนอในเดือนนี้เราต้องได้ทั้ง 2 เรื่อง
ปัญหา ถ้าไม่งั้นเราต้องมาประชุมกันในปลายเดือนมกราคมเพ่ือให้ได้ปัญหาที่ 2 ขอให้ทางกรรมการช่วยกันเสนอ 
ท้องถิ่นอ าเภอ : ดูจากห้วงเวลาแล้ว การประชุมเราก าหนดไว้ 4 ครั้งต่อปี  เราควรก าหนดประเด็นปัญหาได้เลย 2 
เรื่องในวันนี้  ดูจากข้อมูลที่น าเสนอ  มีอยู่ 2 เรื่องที่เก่ียวข้องกับคนที่  ผมอยากเสนอ คือ  
      1 ) เรื่องโรคเรื้อรัง เพราะเรายังมีผู้ป่วยจ านวนมาก   
      2 ) เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  รัฐบาลนี้ถือเป็นวาระแห่งชาติ การจัดการขยะทุกภาคส่วนต้อง
ด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม  ผมเห็นด้วยกับการจัดการขยะเพราะเรามีภาคีเครือข่ายเยอะตั้งแต่ครอบครัวเริ่มจาก
การคัดแยกขยะ  จนถึงปลายทาง  การประเมินมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนที่สรุปผลได้ง่ายทั้งจากทางท้องถิ่นและ
จากทางสาธารณสุข   
       เรื่องโรคเรื้อรังปีที่แล้วเราได้ด าเนินการส าเร็จมาแล้ว  ในปีนี้เห็นด้วยที่จะน าการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
มาเป็นประเด็นปัญหา  พชอ ปี 2562 ในล าดับที่ 2  
นายบัญญัติ  : ดูตามทามไลน์แล้ว ประเด็นปัญหา2 เรื่องต้องได้ในวันนี้ ขอเสนอประเด็นปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ า-
ไฟด้านการเกษตรให้กับประชาชนมีการอาชีพทางการเกษตร มีรายได้เศรษฐกิจที่ม่ันคงครับ ขอให้เอาเข้าในแผน
แม่บทของอ าเภอเมืองสกลนคร 
นายวัฒนา   : เห็นด้วยกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประเด็นปัญหา พชอ ปี 2562 ในล าดับที่ 2      
ในส่วนของผมพยายามรณรงค์การใช้กล่องโฟม และมาใช้กล่องอาหารที่ท าจากชานอ้อยแทน แม้จะแพงแต่ปลอดภัย
กว่าใช้กล่องโฟม 
นายพิภัทร   :  ทางโรบินสัน มีแนวทางที่ท าการร่วมกับทางภาครัฐ ทุกวันที่ 4 ของทุกเดือนทุกห้าง ทั่วประเทศให้
ลูกค้างดใช้ถุงพลาสติก ปัญหาใช้ถุงพลาสติกเกิดจากส านึก หรือความสะดวกสบายในการใช้ถุงพลาสติกท าให้ไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร อยากให้ทางภาครัฐส่งเสริมให้ข้าราชการใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายใช้สอย ถ้าประชาชนเห็นก็
จะเกิดกระแสให้ตื่นตัวมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก   
ประธานคณะกรรมการ : เห็นด้วย เรื่องสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสอดคล้องกับการท างานของรัฐบาล เราจะได้ท าควบคู่
กับไป แต่ขอปรับเปลี่ยนชื่อประเด็นปัญหานี้ เป็นเรื่อง การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่เราอาจท าไปทีละเรื่อง เช่นท าใน
ส านักงาน ในบ้าน ในชุมชน ท าเรื่องง่ายๆเช่น การแยกขยะ การใช้ถุงผ้า การจัดการปลูกต้นไม้ปลูกป่า เป็นต้น ต้อง
ท าไปตามข้ันตอน ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ท้องถิ่นอ าเภอ : เห็นด้วยกับทางท่านประธานครับ เรามีการประเมินภาระกิจเรื่องนี้ให้แคบลงได้ไหม 
สสอ.พลนาภา   : เรามีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนทั้งในส่วนของท้องถิ่นและในส่วนของทางสาธารณสุขอยู่แล้ว ถ้า
ได้ประเด็นปัญหาแล้ว ทางทีมเลขานุการจะได้เตรียมกระบวนการ วิธีการต่างๆมาน าเสนอในรอบต่อไป เมื่อเร็วๆนี้มติ
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ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 4 เรื่องท่ีผ่านความเห็นชอบ 1ใน4 คือเรื่องสิ่งแวดล้อม นั้นคือการสนับสนุนการเกิด
สวนสาธารณะของชุมชน  
ประธานคณะกรรมการ : ขอปรับชื่อประเด็นปัญหาที่หนึ่ง เป็น การพัฒนาระบบการศึกษาเชาว์ปัญญาและการ
เรียนรู้เด็กสกลนคร  
ประธานคณะกรรมการ : ทีป่ระชุมเห็นด้วยที่จะก าหนดประเด็นปัญหา พชอ.ปี2562 มี 2 เรื่องคือการพัฒนาระบบ
การศึกษาเชาว์ปัญญาและการเรียนรู้เด็กสกลนคร และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ล าดับต่อไปก็ขอให้ทางทีมเลขา 
ออกแบบวิธีการ  กระบวนการต่อไป จัดตั้งทีมอนุกรรมการ ประชุม และเสนอแผนงานโครงการให้กับทีม
คณะกรรมการในอีก 3 เดือน และขอเสนอให้ทีมอนุกรรมการจัดท าแผนงานโครงการสัก 1 เรื่อง เสนอของบกับทาง 
สสส.และด าเนินการให้เป็นตัวอย่างให้กับทางท้องถิ่น ท าน าร่องดู เพราะผมให้ความส าคัญกับโครงการน าร่อง จับ
ต้องได้ ให้เค้าดูเห็นเป็นรูปธรรม ในพ้ืนที่ของเรา ภาคีเครือข่ายจะได้มีก าลังใจ  
ท้องถิ่นอ าเภอ : ในส่วนท้องถิ่น เรามีงบสนับสนุนอยู่ในกองทุนฯ ถ้ามีกิจกรรมโครงการใดที่สามารถใช้งบนี้ได้เรา
ยินดีสนับสนุน 
ประธานคณะกรรมการ : ขอขอบคุณทุกกรรมการท่านที่ได้เสนอความคิดเห็นในที่ประชุม เพ่ือก าหนดประเด็นในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสกลนครให้ดียิ่งขึ้นครับ สกลนครเรามีจุดแข็งอยู่แล้วก็จะเสริมจุดแข็งยิ่งขึ้น  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 .............................ไม่มี...................................... 
 
ปิดประชุมเวลา……12.00…. น. 
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